

Ai là kẻ dìm ý đánh phá Giáo Hội Công Giáo Việt Nam?

Tác Giả: Lê Hùng Bruxelles

Thứ Bảy, 12 Tháng 6 Năm 2010 08:42

Không thể lờ mờ những rình rập của Giáo Hội và Vatican lãnh Giáo Hội là « mọt ».

Cá nhân chủ nghĩa và sự liên quan xã hội

Hai trạng thái « cá nhân chủ nghĩa và sự liên quan xã hội » đã tạo ra những nghịch lý mà đôi khi đã làm cho cộng đồng đoàn lữ cù xé nhau. Bởi đây là thời cơ thuận tiện (opportunité) cho những con người có đầu óc hoang tưởng mới (nouvelles imaginations) được dịp phát triển. Chúng ta cần ý biết luận mọt cuộc tranh luận nào, hình như hôm nay con người trẻ ngày càng thích hay dùng thuật pháp ngôn ngữ để đem phần thắng lợi về cho mình. Thuật pháp ngôn ngữ thường được áp dụng là mọt lý luận phát xuất từ trí óc tưởng tượng của cá nhân, và như vậy thì kết quả các cuộc tranh luận lờ mờ lúc không vững chắc. Không những nó không có giá trị, mà đôi khi còn mang tính cách thô lỗ, mọt sát, hèn, ép buộc. Chúng ta nhìn, nhiều người trẻ thường rêu rao trên các diễn đàn chuyên tin rình rập các ông tiên số nọ, tiên số kia, hay nhà văn nọ, nhà văn kia đã đánh phá Giáo Hội Công giáo và khẳng định Công giáo là lực lượng đối nghịch với Cộng sản. Câu nói có dụng ý kết án như vậy thì đừng bào chữa nghĩ thế nào để với các tác giả bấy lâu mang danh khoa bảng đang dùng truyền thông để kích Giáo Hội Công giáo, mọt sát công khai những chỗ chần chừ HY Phạm Minh Mẫn, GM Sang, GM Thọ, Gm Nhàn, và... để công ông Cao Minh Dung trong Tòa Thánh. ? Kết luận của thuật pháp ngôn ngữ là biết người để cợt cười hiêu « bần viêt lách đó là tay sai cộng sản ». Thế ra, lờ mờ dùng pháp thuật ngôn ngữ chỉ là công việc để cái « ta-đây » trẻ con công chúng, thường để lợi nhuận để vẽ mọt mọt, xé vẽ mọt để tưởng tượng, mà người dùng thuật pháp đã quên đi, hay không hiểu, mình có sự quan hệ liên đới xã hội.

Con người sinh ra bẩm tính tự nhiên đã có mối liên đới xã hội. Thái độ của trẻ biết khóc trẻ con mọt người lờ mờ và biết cười khi gặp người mẹ để nói lên sự liên đới xã hội cách tự nhiên đó. Cũng trong cái nhàn thảnh này, khi người lờ mờ thấy trẻ khóc thì tránh xa (vì sợ gặp thì trẻ càng khóc to) và người mẹ thấy con cười thì tinh thần càng vui, càng sáng khoái. Nghĩa là như sự liên đới xã hội mà trẻ và người mẹ đều cảm thấy như tăng thêm sức mạnh. Từ đây suy ra, sự liên đới xã hội rất cần thiết để bảo đảm an ninh cho con người. Trong gia đình, trong giáo hội hay trong đoàn lữ mà sự liên đới xã hội rời rạc, lỏng lẻo, thì không bao giờ có thể sức mạnh để bảo đảm an ninh cho con cái, cho tín đồ hay cho cá nhân của cộng đồng.

Giáo hội là mọt tổ hợp hệ liên đới nên không bao giờ có trách nhiệm.

Ai là kẻ dìm ý đánh phá Giáo Hội Công Giáo Việt Nam?

Tác Giả: Lê Hùng Bruxelles

Thứ Bảy, 12 Tháng 6 Năm 2010 08:42

Những người áp dụng thuật pháp ngôn ngữ thông thường cho người đi đố c hiểu sai là khi có ai đã kích vỡ lãnh đạo một giáo phận công giáo tức là đã kích toàn Giáo Hội. Chẳng hạn, hai kẻ tấn các tác giả những bài viết phê phán vài vị HY và GM trong HĐGMVN là kẻ phá đố vì họ đã nghĩ rằng các vị HY và GM trong Hội Đồng Giám Mục VN là Giáo Hội VN. Ai phê bình và dùng ngôn ngữ nặng nề với các HY Mục, GM Miền, GM Sang, GM Đố c hay đố c ông Cao Minh Dung tức là đánh phá Giáo Hội. Ý nghĩ như vậy là sai hoàn toàn ! Họ không chú ý hiểu cho rằng mục đích các bài viết là muốn nêu lên trách nhiệm của những vị lãnh đạo của các Giáo Phận.

Số c minh xã hội là từng hợp số liên đới cá nhân, những xã hội không trở c tiếp mang một trách nhiệm nào đố i với cá nhân. Cũng như gia đình là số liên đới giữa cha mẹ và những đố a con. Trở c quan toà, gia đình không có trách nhiệm với hành đố ng của đố a con trong tuổi vị thành niên, mà chỉ có người cha mẹ gia đình, hoặc cha hoặc mẹ, là người có trách nhiệm với hành đố ng của con mình. Người ngoài không trách c người ăn tiếng nói xố c xố c của đố a trở, mà chỉ trách c cha mẹ đố a trở quên trách nhiệm đố y đố a con. Cũng như hôm nay, chúng ta không trách c người dân trong nước thông thường hay dùng chữ « đố c » trong đố i thoại, hoặc lập thanh niên thanh niên ăn chữ đố đố m hút xách, mà chỉ kẻ tấn kẻ đố Vi t c đố ng đã không có một nền giáo đố c đố ng đố n.

Suy rằng ra, Giáo Hội Công Giáo là từng hợp số liên đới của người cùng tôn thờ đố c Chúa Jêsus. Giáo hội càng đông thì số liên đới xã hội trong Giáo Hội càng minh. Giáo Hội không trở c tiếp mang trách nhiệm khi một giáo hội phạm tội đố i với pháp luật. Giáo Hội không mang trách nhiệm giữa quy đố t chuyên ông linh mục có vị có con đố c đố ng cai quản một h đố o, mà chỉ có ông Giám mục cai quản đố a phận, người có quy đố n hành cao nhố t, mang trách nhiệm trở c tiếp giữa quy đố t với đố . Tôi xin lấy thêm đố đố m đố xố y ra đố i B đố , (quốc gia có quốc giáo là Thiên Chúa giáo) đố làm bố ng. Hôm qua (10/06/2010) toà án đã đố a văn thờ đố i Hội Ng Y Danniels trình đố n đố trở đố i với đố m đố t ông Giám mục thu đố c quy đố n đã bê bố i, vì đố c HY Danniels là vị TGM đố a phận, người mang trách nhiệm hành đố ng bê bố i với Giám mục thu đố c quy đố n. Danh đố c của HY Danniels thờ nào cũng bố s đố t đố . Những không ai dám nói bố c thờ truy đố n đố nh của toà án là hành đố ng phá hoại Giáo Hội đố c. Nhìn xa hơn nữa, là Vatican hôm nay (11/06/2010) loan tin đố c Thánh Cha Benoît XVI đã công khai « xin đố i » những viết « bê bố i » trong hàng tu số thu đố c quy đố n. Hành đố ng của Ngài là hành đố ng con NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM đố i với Giáo Hội Hoàn Vũ. Do đố , những hành đố ng của các HY và GM trong HĐGMCGVN mà bấy lâu báo chí đã phê phán nặng nề là vì những vị mục tử này KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM đố i với GHVN.

Phê bình trách nhiệm HĐGMCGVN không phải là đánh phá Giáo Hội VN .

Tôi Việt Nam, trở c hành đố ng khố ng bố của Việt Cộng đố i với Giáo dân Hà Nội, Đố ng Chiêm,

Ai là kẻ đã ng ý đánh phá Giáo Hội Công Giáo Việt Nam?

Tác Giả: Lê Hùng Bruxelles

Thứ Bảy, 12 Tháng 6 Năm 2010 08:42

Tam Tòa, Công dân...thì mọi người trong và ngoài nước đã thấy rõ. Đi xa hơn Việt Công ngang nhiên đánh nát Thánh Giá là biểu tượng duy nhất của Giáo Hội Công giáo, nhưng vì lý do nào đó, các ông Hoàng Y, và Giám mục trong HĐGMCGVN cũng im thin thít, không chịu lấy trách nhiệm người có quy định hành động như thế trong giáo hội và giáo phận để ra gì thích đi u gì. Sự kiện này làm sao lập giáo dân để đứng chịu để đứng đổ? Sự đổ có đổ luôn công khai trách nhiệm người và với các ông Hoàng Y và Giám mục, là vì các Ngài trốn tránh trách nhiệm mục tử đã đổ của Giáo Hội giao phó. Không lẽ Tòa Thánh Vatican đổ tất cả các chức vụ đó để các ngài âm mưu bán rẻ Giáo dân, tức là bán cả Giáo Hội? Việc làm của các HY Miền, GM Sang, GM Miền, GM Thủ, GM Đ, linh mục Phan Khúc T có cho phép chúng ta, nhưng con chiên của GHVN, đứng lên bàn mục hay không? Việc phê bình chức vụ trốn tránh trách nhiệm này, phải chăng là hành động đánh phá Giáo Hội Việt Nam? Trái lại, tôi nghĩ rằng những người kẻ án các bài viết phê bình trách nhiệm vài vị HY, GM trong HĐGMCGVN trong thời gian qua mới là những kẻ đã đánh phá GHVN.

Khi đã hiểu rõ như vậy, thì không thể làm nên nghĩ rằng Giáo Hội và Việt lãnh Giáo Hội là « mục tử ». Cũng như không thể như những các HY, GM, Lm trong HĐGMVN là Giáo Hội Việt Nam. Bởi lẽ, GHVN là tiếng hợp số liên đới của nhiều giáo hội. Như trên đã nói, GHVN không trốn tránh mang trách nhiệm trước giáo hội, mà chính các vị HY, GM, Lm là những người mang trách nhiệm đối với giáo dân trước mặt Thiên Chúa. Há lẽ, trong gia đình, người ngoài có quy định phê bình và trách nhiệm cha mẹ, mà trong Giáo Hội, người tín hữu lại không có quy định đánh thức lập nên tâm trách nhiệm của vị giáo chủ hay sao? Những người chủ chấp mưu bả bả cho người đánh thức lập nên tâm trách nhiệm hàng mục tử lãnh đạo giáo phận là kẻ « đánh phá Giáo Hội » còn đáng tin cậy hay không?

Nguyên nghĩa Giáo Hội là hội của nhiều người cùng một tôn giáo. (une société religieuse). Chức vụ của : Giáo Hội Tin Lành, Giáo Hội Phật giáo, Giáo Hội Cao đài, Giáo Hội Hoà Hảo, và...Giáo Hội Công giáo đều nằm trong những đức chung với hai chữ « giáo hội » đó. Trong đoàn lũ nhân loại, các giáo hội khác nhau về phần giáo lý. Mục đích không bao giờ tan rã khi Hội đó còn hoạt động. Giáo Hội công giáo cũng vậy, Giáo Hội VN không bao giờ bị ai đánh sụp đổ, chỉ trừ khi các lãnh đạo trong HĐGMCGVN thông đồng với Việt Công ngăn cản mọi sự nguy hiểm Hiệp thông. Do đó, bất cứ một hành động nào làm tức giận sự hiệp thông của nguy hiểm của giáo dân tại Nhà Thủ hay nơi công cộng đều là chỉ nhắm tiêu diệt Giáo Hội Việt Nam. Thế nhìn lại những gì đã xảy ra cho GHVN trong thời gian qua, ai là kẻ có mưu đồ đánh nát Giáo Hội VN? Thiệt nghĩ, là người công giáo chân thực muốn xây dựng Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam thì hôm nay phải cùng hiệp thông với Giáo Dân Hà Nội, Đông Chiêm, Tam Tòa, Loan Lý...giúp việc lập trình người tiếp tục của nguy hiểm cho Công Lý, Công Bình và Tôn giáo.

Kết luận.

Ai là kẻ dõng ý đánh phá Giáo Hội Công Giáo Việt Nam?

Tác Giả: Lê Hùng Bruxelles

Thứ Bảy, 12 Tháng 6 Năm 2010 08:42

Gần đây nhiều dõng giõng i dõn diõn đàn Ba Cây Trúc nhõng bài viõt phát biõu chõng đõi các ông Ts Hõng Lĩnh, Ts Nguyõn Phõc Liõn, Ts Trõn An Bải, Linh mõc Pascal Nguyõn Ngõc Tõnh, diõn đàn Nõ Võõng Công Lý, nhõ văn Kiõm Ái Lê Văn õn, chõ báo Trõn Phong Vũ và nhiõu ngõõi khõc. Lý do là các võ này đõ đánh phá Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Hõm qua õi có thêm mõt ông bên Mõ gån nhõng ngõõi này thêm cái tõi « muõn lõ t đõ chính quyõn Vatican ! Nhiõu bài viõt quyõn p rõ t gõn gàng là trong nhõng tác giõ nêu danh trên đõu là « tay sai cõng sõn » !. Bên cõnh, còn có nhiõu thõ yêu cõu Ba Cây Trúc đõng tõi nhõng bài hõ viõt « đõ rõng đõõng tranh luõn », nhõng chúng tõi khõng thõ thõa mõi trõ óc ngõngõn và õu trõ nhõ hõ đõ viõt và đõ nghĩ.

Nhõng ai tõ xõng là ngõõi công giáo chân chính đõng muõn bõo võ thanh danh Giáo Hội hõy phân tách kõ lõõng trách nhiõm cõa các mõc tõ lãnh đõo trong HõGMCGVN. Viõc say sõa quyõn p kõ t án bõa bõi là đõu trõ trõn nên tránh và tõi khuyõn nhõng anh chõ em công giáo đõ lõn tuõi trong Giáo Hội VN cõn làm gõõng, và thõn trõng đõ t lõ i lõ i diõn xuõ t ăn nói trên các diõn đàn và báo chí, hõu tõo ra mõ t luõng khõng khõ thông thoáng hõn trong Giáo Hội Công giáo VN. Đõnh đõ thì rõ t đõ. Xõy đõng mõi là chuyõn khõ khõn.

Con ngõõi trong nõn giáo đõc hiõn tõi khõng còn là lúc ngõõi chõ đõi ai chõ đõn uõng thuõc này thuõc nõ, hay nhõng thõc phõm cõn phõi ăn, mà là nên đõa ra hiõu lõnh quan trõng nào cho ngõõi khõc nên theo. Đõ cũng là dõng ý cõa bài viõt này.